

# Vinh danh 42 tác phẩm báo chí xuất sắc về “tam nông” năm 2024

14:45 11/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 10/12, tại Hà Nội diễn ra lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024. Theo đó, Ban tổ chức đã trao giải cho 42 tác phẩm báo chí xuất sắc bao gồm: 2 giải A; 4 giải B; 6 giải C; 10 giải Khuyến khích; 20 giải Chuyên đề cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc với tổng giá trị 540 triệu đồng.**

Image not found or type unknown



*Ban tổ chức trao 2 giải A cho nhóm tác giả*

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo tổ chức; Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trực tiếp tổ chức thực hiện.

Năm nay, Ban Tổ chức nhận được 1.950 tác phẩm thuộc các loại hình báo chí từ hơn 200 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương. Trong đó, báo in có 450 tác phẩm, báo điện tử 900 tác phẩm, truyền hình 350 tác phẩm và phát thanh, podcast 250 tác phẩm.

Nhiều tác phẩm xuất sắc năm nay đã ghi dấu ấn và những tác phẩm này không chỉ phản ánh thực tiễn, mà còn mang tính phản biện, đề xuất chính sách, lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng.

Điển hình như tác phẩm truyền hình Con đường nông sản 2023 - Vị thế nông nghiệp của Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam; Biển rơm thành tiền (Đài Truyền hình Hậu Giang); Nông nghiệp xanh, áp lực tạo ra cơ hội (Thông tấn xã Việt Nam); Đánh thức tiềm năng nuôi trồng hải sản vùng biển Việt Nam (Báo Nông nghiệp Việt Nam); Tín dụng xanh - Động lực cho phát triển bền vững (Báo điện tử Dân Việt); Vàng trước thiên tai (Đài Tiếng nói Việt Nam); Vươn mình ra biển lớn (Kênh VTC16)...



*Ban Tổ chức trao giải B cho các tác giả*

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ 2 Bùi Thị Thơm, nhấn mạnh giải thưởng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức xã hội, lan tỏa giá trị của báo chí về

lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo đó, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm cũng khẳng định: “Chất lượng các tác phẩm độ đồng đều cao, chủ đề các tác phẩm tham dự giải đa dạng, phong phú, phản ánh sâu sắc quá trình chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang mô hình kinh tế đa giá trị, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất theo chuỗi giá trị”.

Sau một thời gian ngắn phát động (từ tháng 7/2024), đã có hàng nghìn tác phẩm từ các cơ quan báo chí cả nước gửi tác phẩm tham dự. Sự thành công của giải không chỉ số lượng nhiều các tác phẩm, mà còn thành công ở chất lượng giải và sự tham dự của nhiều tác giả là các phóng viên, biên tập viên, nhà báo từ các cơ quan báo, đài cả nước; đặc biệt còn có nhiều tác giả không chuyên tham gia.

Theo Ban Tổ chức Giải, điểm mới của giải năm nay so với năm đầu tiên là ngoài việc tổ chức nhận bài dự thi đối với tác phẩm báo in và báo điện tử, Giải còn mở rộng thêm hạng mục truyền hình và phát thanh.

Thực tế cho thấy, các tác phẩm viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn không đơn thuần chỉ đưa ra thông tin mà còn phân tích thấu đáo cách người nông dân ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ; không chỉ dừng ở phản ánh thông thường, mà còn giàu tính phản biện các vấn đề khó khăn, bức xúc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, phát hiện, biểu dương những nhân tố điển hình, điểm sáng tích cực, lan tỏa các giá trị tốt đẹp.

Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao 2 giải A; 4 giải B; 6 giải C; 10 giải Khuyến khích; 20 giải Chuyên đề cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc với tổng giá trị 540 triệu đồng.

Đặc biệt, Ban tổ chức đã trao 2 giải A cho loạt bài 5 kỳ: "Nông dân miền Tây hụt hơi sau cuộc đua năng suất" của nhóm tác giả báo điện tử VnExpress và tác phẩm "Con đường nông sản 2023 - Vị thế nông nghiệp Việt" của nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/vinh-danh-42-tac-pham-bao-chi-xuat-sac-ve-%E2%80%9Ctam-nong%E2%80%9D-nam-2024>